



7-8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น.- 18.00 น.

นายสิทธิ วงศ์มาน ปลัดใหญ่อำเภอฝาง ทำการแทนนายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเฝ้าระวังแผ่นดินไหว และป้องกันไฟฟ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม ประชาชนทั้งพื้นราบและชนเผ่าบนดอยเข้าร่วม โดย นางพิมพ์พรรณ มะโนแสน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้นำ “โครงการ คาราวานสู้ภัย ประชาชนร่วมใจ ต้านภัย และหมอกควัน”

โดยนำเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าทำการจัดอบรมอาสาสมัครจากประชาชนในพื้นที่ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 400 คน ในจำนวน 200 คนต่อวัน

ซึ่งจัดอบรมเป็นจำนวนสองวัน ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557

โดยจัดที่หอประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปกติก็จะมาจัดอบรมเพียงเรื่อง ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงแผ่นดินไหว ไม่เผ่าชยะ ไม่เผ่าเศวสตุทางการเกษตรกรรม

เพื่อช่วยลดมลพิษจากหมอกควัน เป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และสิ่งแวดลอมได้ ประจวบเหมาะที่มีเรื่องแผ่นดินไหว ในพื้นที่ อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พื้นที่อยู่ในรัศมีจุดศูนย์กลาง ได้รับผลกระทบซึ่งในพื้นที่ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบถึงขั้นค่อนข้างรุนแรง แต่ยังไม่มีความเสียหายใดๆ

แต่ก็สร้างความหวาดผวแก่ประชาชนไม่น้อย ก็ยังมีอาการแผ่นดินไหวอยู่หลายช่วงเวลา แต่รู้สึกได้แต่ไม่รุนแรงเท่าไร ฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จึงได้ให้ความรู้อบรม เรื่องการเอาตัวรอดในวิกฤติแผ่นดินไหว ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนเอง คนในครอบครัว ให้หนีเอาตัวรอด ตลอดจนนำไปถ่ายทอดแก่ประชาชน เพื่อนบ้านร่วมกันป้องกัน ตนจากแผ่นดินไหว

1.ในการขับรถให้หยุดรถ และอยู่ในรถจนกระทั่งหยุดไหว คมสติอย่าตื่นตระหนกเกินไป 2. ถ้าอยู่ในอาคารสูงให้หยุดเข้าได้ทำงาน ควรอยู่ให้ห่างจากประตูและหน้าต่าง กระชก และระเบียง 3.

อย่าวิ่งออกไปภายนอกอาคาร เพราะบันไดอาจพังลงมาได้ อย่าใช้ลิฟท์ เพราะอาจติดอยู่ภายใน 4. อยู่บนอาคารให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ และใกล้อาคารสูง กำแพงและเสาไฟฟ้าที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง 5. หากอยู่ชายหาดให้อยู่ห่างจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าฝั่ง หรือคลื่นขนาดใหญ่ จากนั้นได้อบรมปลูกจิตสำนึกเรื่องการร่วมไม่เผ่าป่า

ไม่เผ่าชยะ

อบรมผู้ระวางแผ่นดินไหวและป้องกันไฟฟ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เขียนโดย Administrator

---

ไม่เผยแพร่วิจัยพีช ในแปลงการเกษตรกรรมเพื่อลดสภาวะมลพิษจากหมอกควัน